
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตนัติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๑. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๓. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๔. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๕. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๗. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๓. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๔. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๕. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๗. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๐. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๓๑. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๒. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๓๓. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๔. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 ๓๕. ดร.ปรเมศวร  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 
       แทน อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช 

MUFS
รับรองรายงานการประชุม
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว



 ๒
ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  

 ๒. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๖. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๐. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๑. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๒. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๓. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๕ คน ไมมาประชุม ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๙๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๔๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๓๙ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดตั้งขอสังเกต โดยขอให
ประธานติดตามความคืบหนาเรื่องการขอขยายเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี นั้น บัดนี้การดําเนินการ
ดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดตั้งขอสังเกตเรื่องการปรับปรุงเว็บไซตสภา
มหาวิทยาลัย วา แตเดิมเคยนํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเผยแพรทางเว็บไซตยอนหลังประมาณ ๓-๔ ป ปจจุบัน
เหลือเพียง ๑ ปครึ่ง มีความเห็นวา รายงานการประชุมมีประโยชนในการสืบคนขอมูล เพ่ือศึกษาและอางอิง ควรนํารายงานการ
ประชุมฯ เผยแพรยอนหลังใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ประธานรับขอเสนอแนะเพื่อแจงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



 ๓
๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงวา จะมีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  โดยในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. จะมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาท 
ปอมท. ในการสนับสนุนนโยบายอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยยศ จิรเมธากร หากสมาชิกสนใจเขา
รวมฟงการปาฐกถาดังกลาว แจงชื่อไดท่ีฝายเลขานุการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 

  ประธานแจงเรื่องการเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้  
ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ  ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต  
อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  
ตระกูลเพียรกิจ  และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช    

  สรุปสาระสําคัญ คณะเภสัชศาสตรไดใหการตอนรับผูเขาเยี่ยมชื่นชมเปนอยางดี โดยมีการจัดซุม
ตางๆ เชน ซุมสมุนไพร ซุมผลไม คณะเภสัชศาสตรมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย ใชระบบการประเมิน ๓๖๐ องศาแบบ
ออนไลน มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง สวนงานใดสนใจขอดูตัวอยางได 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ 
ประธานฯ รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต  อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช  และ
อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย    

  สรุปสาระสําคัญ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีรายไดจากงานวิจัย มีผลงานดีๆ ท่ีมีประโยชน
มาก ไดทุนวิจัย ๘๒ ลานบาท เปนทุนภายนอก ๘๐ ลานบาท ทุนภายใน ๒ ลานบาท มีผลงานวิจัยป ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑ เรื่อง 
ระดับนานาชาติ ๖ เรื่อง ชนบท ๔ เรื่อง สวนใหญเปนการบริการวิชาการ และการรับจางทําวิจัยจากภาครัฐ เชน กรมการ
ปกครอง 

  ๑.๔.๓ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  ๑.๔.๔ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ในวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  

  สมาชิกท่ีสนใจแจงความประสงคภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ประธานแจงวา มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานของฝายตางๆ ในสวนที่สภา
คณาจารยรับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอย สมาชิกท่ีแจงชื่อเปนอาจารยสักขีพยานไดไปทําหนาท่ีครบทุกคน ท่ีประชุมยัง
ไมไดพิจารณาวา ในปตอไปจะใหสภาคณาจารยทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานอีกหรือไม จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปตอไปในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 



 ๔
 ๑.๖ สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาศึกษาดูงานสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจงวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน ๓๑ คน
จะมาศึกษาดูงานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สภาคณาจารย
และขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหเหตุผลที่มาดูงานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลวา คณะ
กรรมการฯ ไดลงมติวาสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
พรอมกันนี้ไดเชิญประธานสภาคณาจารยเปนวิทยากรเรื่อง “เทคนิคบริหารงานสภาคณาจารยใหมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมยูเรเซีย จังหวัดเพชรบุรี 
 สําหรับการตอนรับ ฝายเลขานุการไดจัดเตรียมแฟมแนะนําสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
จัดทํา PowerPoint Presentation แนะนํางานสภาคณาจารย ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมใหการตอนรับผูมาดูงานดวย  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๗ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูไดรับรางวัลกับสมาชิกสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารยครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ จะเชิญผูไดรับ
รางวัลตางๆ มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน ผูไดรับรางวัลอาจารยตัวอยาง รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาตางๆ โดยใช
เวลาประมาณ ๓๐ นาทีกอนการประชุมสภาคณาจารย และในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ขอเชิญ
สมาชิกรับประทานอาหารกลางวันรวมกันในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๘ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของสวนงาน 
 ประธานแจงวา ไดมอบหมายให อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ เขาประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสวนงานแทนประธานสภาคณาจารย ในวันนี้ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๕๑๕ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี เนื่องจากประธานตองเขาประชุมสภาคณาจารย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ 

  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมี
มติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    ๓.๑ โครงการสภาคณาจารยสานเสวนาเรื่อง ประชาคมมหิดลรวมปฏิรูปประเทศไทย  
  ประธานแจงวา สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอาจารยรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี กําหนดจัดโครงการสภาคณาจารยสานเสวนา เรื่อง “ประชาคมมหิดลรวมปฏิรูปประเทศไทย” ในวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขณะนี้ฝายเลขานุการไดดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลาวเปด และแสดงวิสัยทัศนเรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลกับการปฏิรูป
ประเทศไทย 

  ๒. ทําหนังสือเชิญวิทยากรทั้งหมด รวมทั้งผูดําเนินการเสวนา 



 ๕
  ๓. ทําหนังสือเชิญถึงคณบดี ผูอํานวยการ สวนงานตางๆ พรอมทั้งแจงบุคลากรในสวนงานเขารวม
สานเสวนาฯ 
  ๔. ทําหนังสือเชิญถึงนายกสโมสรนักศึกษาทุกสวนงาน 

  ๕. สงขอความเชิญชวนถึงบุคลากรทุกคนทางอีเมล 

  ๖. จัดทําประชาสัมพันธทาง first page ของเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๗. ขอความอนุเคราะหงานประชาสัมพันธเพ่ือประสานงานกบัสื่อมวลชน 

  ๘. จัดทําโปสเตอรสงใหสมาชิกชวยประชาสัมพันธ 
  สําหรับเรื่องสถานที่ สภาอาจารยรามาธิบดีเปนผูรับผิดชอบ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกชวย
ประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคลากรในสวนงานเขารวมสานเสวนาโดยพรอมเพรียงกัน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๓.๒  สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ใน
มหิดล ดวยการเรียนรู เติบโต และเปล่ียนแปลงไปพรอมๆ กัน” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in 

Mahidol: Learn, grow and change) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ฟารมโชคชัย บูติก แคมป อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา    

 ประธานไดเชิญ อาจารย โสฬส ศิริไสย ซึ่งเปนผูสรุปผลและสังเคราะหการเสวนาในภาพรวม และไดสง
ใหสมาชิกทางอีเมล กลาวสรุปในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสมาชิกไดกลาวขอบคุณและชื่นชม อาจารย โสฬส ศิริไสย ท่ีสังเคราะห
การเสวนาดังกลาวไดดีมาก 

 ตอจากนั้น ประธานไดขอใหตัวแทนกลุมยอยทั้ง ๓ กลุม สรุปการเสวนากลุมยอย เรื่อง บทบาทและ
กลไกการทํางานของสภาคณาจารย  

 กลุมที่ ๑ อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เปนเลขานุการ แจงวา อาจารย โสฬส ศิริไสย ไดสรุปใน
ภาพรวมใหแลวซึ่งตรงกับการสรุปของกลุม จึงไมขอนําเสนอเพ่ิม 

 กลุมที่ ๒ อาจารย จงดี โตอ้ิม เปนผูนําเสนอ ดังนี้ 
 จากการประชุมกลุมยอย สมาชิกของกลุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยสามารถสรุปประเด็นได

ดังนี้  
 ๑. อํานาจ หนาท่ีตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การใหคําแนะนําในกิจการ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย การกํากับดูแลมาตรฐานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารยฯ เสนอแนะขอคิดเห็น 
ตามความเหมาะสม ซึ่งสมาชิกของกลุม มีความคิดเห็นวา บทบาทที่นาจะเปนไดแก  

    ๑.๑ การทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา โดยสะทอนขอมูลตามความเปนจริง  
   ๑.๒ เนนการสะทอนปญหา พรอมใหคําแนะนําและแนวทางในการปฏิบัติ  
   ๑.๓ กลไกท่ีเหมาะสมคือ การสะทอนขอมูลตามความเปนจริง ท่ีมีความชัดเจน มีน้ําหนัก วิธีการ

ไดมาของขอมูลเชื่อถือได มีหลักฐาน 

    ๑.๔ การสื่อสารและกลยุทธในการสะทอนปญหา/แนะนํา/กํากับ ไดแก ขาวสภาคณาจารย เวที
ประชาคม เปนตน    

 ๒. ประเด็นที่ควรจะพิจารณาคือ การปฏิบัติงานของสภาคณาจารยนั้น ครอบคลุม อํานาจ หนาท่ี ท่ีได
กําหนดไวหรือไม ทําอยางไรใหประชาคมไมรูสึกวาสภาคณาจารยทํางานใหผูบริหารในมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยจะทําอะไร 
อยางไร เพ่ือชวยเหลือ หรือ เปนตัวแทนของประชาคม มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังหมด ไมใชเพ่ือขาราชการ หรือ พนักงานสาย
วิชาการ (สาย ก) เทานั้น 

 ๓. สภาคณาจารย ควรมีบทบาทที่ชัดเจน โดยมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน และยุทธศาสตรรวมกัน อยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม    

 กลุมที่ ๓ อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย เปนผูนําเสนอ ดังนี้ 
 สมาชิกสภาคณาจารยกลุม ๓ มีมุมมองสองดาน กลาวคือ มองวาตนเองมีบทบาทนอยลงเมื่อเทียบกับ

สภาคณาจารยสมัยที่ผานๆมา และมุมมองที่ผูอ่ืนมองสภาคณาจารยในปจจุบันวาเปนสภาบน 



 ๖
 สรุปปญหา/อุปสรรคในการทํางานของสภาคณาจารยสมัยปจจุบัน ไดแก 
 - ตนสังกัดแตละคณะ/สถาบันไมใหความเอาใจใสคณาจารยท่ีทํางานสภาคณาจารย 
 - สภาคณาจารยไมไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร 
 - สภาคณาจารยยังไมเปนที่พ่ึงของเหลาอาจารย และบุคลากร 
 - ความไมสอดประสานของสภาคณาจารยกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย 

 - ความไมทันสมัยของสภาคณาจารย 
 สรุปแนวทางแกไข วาควรมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 - สรางบทบาท/หนาท่ีของสภาคณาจารยใหสอดคลองกับบทบาท/กลไกขับเคลื่อนของฝายบริหาร 
 - พิจารณาการเปนฝายคาน/ฝายเสนอเปนเรื่องๆ ไป 

 - ควรมีคณะกรรมการฝายตางๆ เดิมที่มี และจํากัดคนในบางฝาย และใหอาจารยหนึ่งคนสังกัดอยูไม
เกิน ๑ ฝาย 

 -ควรมีฝายรุกของสภาคณาจารย (ตามเรื่อง ท่ีประชาคมมหิดลใหความสนใจในเวลานั้น เชน เรื่อง PA  

และ เรื่อง TQF รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 - ควรเพิ่มฝายรับแจงเรื่องราวตางๆ ท่ีคนมหิดลเดือดรอน (หรือเพ่ิมบทบาทฝายรับเรื่องรองเรียน) 
 - ควรเพิ่มความรวดเร็วในการประชาสัมพันธผลงานของสภาคณาจารย เชน เรื่องรถศาลายา 

(มหาวิทยาลัยขึ้นเว็บไซตกอนสภาคณาจารย) 
 - สภาคณาจารยควรผลักดันเรื่องภาระงาน ผูทํางาน เชน กําหนดภาระจํานวนชั่วโมงของอาจารยสภา

คณาจารย 
 - สภาคณาจารยควรมีความชัดเจนเรื่องความเปนอิสระในดานการทํางานของสภาคณาจารย (รวมทั้ง

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ) 
 ขอเสนอแนะ จากกลุม ๓ ไดแก 
 - การตั้งประเด็นในวาระการประชุมแตละครั้ง ควรกระชับ และนาสนใจ ควรมีสาระในการประชุมมาก

ขึ้น และนาสนใจมากขึ้น 

 - คณะอนุกรรมการแตละฝายควรนัดประชุม อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 - มหาวิทยาลัยควรมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาคณบดีใหมีความชัดเจนและเปนที่ยอมรับ

ของประชาคมในคณะ/สถาบัน 
 ประธาน มอบหมายให อาจารย โสฬส ศิริไสย  อาจารย จงดี โตอ้ิม อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย 

ประธาน และเลขานุการทั้ง ๓ กลุม สังเคราะหประเด็นความเห็นของกลุมยอยใหออกมาเปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑. การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสําเร็จเกินเปาหมายที่ตั้งไว 
 ๒. ทําใหสมาชิกไดรูจักกันมากขึ้น 

 ๓. สภาคณาจารยควรทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ มีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน 
 ๔. การประชุมสภาคณาจารยตองกระชับ มีการวิเคราะห สังเคราะห เรียงลําดับความสําคัญของระเบียบ

วาระการประชุม 
 ๕. ควรมีการจัดสัมมนาอีก เพ่ือทบทวนสิ่งท่ีไดทําไปแลว และจะทําอะไรตอไป 
 ๖. มอบหมายใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหาร ศึกษาและวิเคราะหวิธีการสรรหาคณบดี 
 ๗. เสนอใหมีการเชิญผูบริหารพบหัวหนางานระดับกลาง เชน หัวหนาภาควิชา และหัวหนางานอ่ืนๆ 
 ๘. การทํางานรวมกับสภาอาจารยคณะ เชน ในสวนของประธานสภาอาจารยบางคณะ ไดนํามติของท่ี

ประชุมสภาคณาจารยแจงในการประชุมสภาอาจารยทุกครั้ง เพ่ือใหอาจารยในคณะไดทราบถึงการดําเนินงานของสภาคณาจารย 
แตก็อยากเห็นบทบาทของสภาคณาจารยท่ีมีสวนชวยคณาจารยมากขึ้นกวานี้ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 



 ๗
๓.๓ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 

                         ประธานแจงวา ไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ใหกอง
กฎหมายพิจารณา ซึ่งกองกฎหมายไดพิจารณาแลว และเสนอที่ประชุมทีมผูบริหาร เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้น
จะเสนอเขาท่ีประชุมคณบดีในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๓.๔ โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

                               ประธานแจงวา ตามที่กรรมการฝายสวัสดิการไดรางแบบสํารวจความตองการที่พักอาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหอาจารย จงดี โตอ้ิม และรองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ ชวย
พิจารณาแบบสํารวจดังกลาว ซึ่งไดดาํเนินการเรียบรอยแลว ขณะนี้ฝายเลขานุการไดประสานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
นําแบบสํารวจดังกลาวสงใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรอกทางออนไลน ซึ่งกําหนดระยะเวลา ๑ เดือน คือภายในวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกชวยประชาสัมพันธใหบุคลากรในสวนงาน ชวยตอบแบบสํารวจ และถาบุคลากร
ผูใดไมมีอีเมล ขอใหสมาชิกประสานงานใหเจาหนาท่ีในสวนงานชวยพริ้นทแบบสํารวจ และถายเอกสาร สงใหผูท่ีไมมีอีเมล 
ตอบดวย 

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ใหความเห็นวา ยังไมไดกําหนดจํานวนแบบสํารวจที่ตองการ แตจะรอดู
ผลการตอบรับ เพ่ือนํามาพิจารณาในขั้นแรกกอน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๓.๕ ผลกระทบของการบังคับใช TQF (Thai Qualification Framework) กับคณาจารยมหิดล 

   อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย ชี้แจงวา ไดรางโครงการจัดเวทีความรูสาธารณะ และสานเสวนาเรื่อง 
TQF กับแนวทางประชาคมมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยขอใหท่ีประชุมพิจารณาชื่อเรื่อง วัน เวลา 
สถานที่ วิทยากร และกลุมเปาหมาย ท่ีประชุมไดมีการพิจารณา และเสนอความเห็น ดังนี้ 

 ๑. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ใหความเห็นวา การดําเนินการเรื่อง TQF ขณะนี้ยังไมมี
ความชัดเจน ควรตั้งอนุกรรมการศึกษาและติดตามความกาวหนา รวมทั้งแนวทางดําเนินการกอน เพราะยังอยูในชวงการนํามา
ปรับใช 

 ๒. คณะทํางาน TQF ใหความเห็นวา การสานเสวนาครั้งนี้ เปนเพียงการสรางความรูรวมกันระหวาง
ผูเก่ียวของ และใหผูเขารวมสานเสวนาแสดงเหตุผล รวมทั้งขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชประโยชนรวมกันได โดยจะไมลง
รายละเอียด และวิธีดําเนินการ แตจะพิจารณาวาควรทําหรือไม และผลกระทบตอการบังคับใช รวมทั้งผลดีผลเสียกับหลักสูตร
ท้ังหมด 

 ๓. ประธานขอใหคณะทํางาน TQF กําหนดวัน เวลา สถานที่ วิทยากร จํานวนผูเขารวมสานเสวนา 
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ใหชัดเจน 

 คณะทํางาน TQF รับไปพิจารณาปรับปรุงโครงการฯ ใหเรียบรอยกอนเสนอขออนุมัติโครงการตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๖ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๖.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการ
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย  ภุชงค  ลิ ขิตธนสมบัติ  ประธานคณะทํ า งานติดตามการออกขอ บังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน แจงวา ไดเขียนบทความเกี่ยวกับ PA ลงขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน ๒๕๕๓ นอกจากนี้ไดมีการพูดคุยกับบริษัทเอกชน ท่ีมีการนํา PA มาใชในการประเมินบุคลากร และบริษัทฯ ดังกลาว



 ๘
ก็ทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาดาน PA ใหกับมหาวิทยาลัยมหิดลดวย และขณะนี้อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กําลังรวบรวมการทํา 
PA ของแตละสวนงาน เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๖.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏริูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๓.๖.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา มีสวนงาน
ตางๆ เสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๙ สวนงาน หลังจากนี้จะนัดประชุม
คณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
  ประธานไดตั้งขอสังเกตวา สวนงานในมหาวิทยาลัยมีจํานวน ๓๒ สวนงาน แตทําไมมีผูเสนอ
ชื่ออาจารยตัวอยางเพียง ๙ สวนงาน ฝากกรรมการฝายพัฒนาอาจารยไปศึกษาและวิเคราะหดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๔ กรรมการฝายวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั  

  ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝาย
กิจการนักศึกษาฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๓.๖.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารยวิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการฝายประชาสัมพันธ แจงวา  มีผูสงบทความลงขาวสภา

คณาจารยมาจํานวนมาก ขาวสภาคณาจารยฉบับนี้ จะมีประมาณ ๑๒ หนา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



 ๙
๓.๖.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  

 ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
           ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แตตองไปรวม
สัมมนาที่ฟารมโชคชัย จึงไมไดเขาประชุม 

 สมาชิกไดตั้งขอสังเกต ดังนี ้
 ๑) ถนนในมหาวิทยาลัยมีการเทลาดแลว แตมีการรื้อและเทลาดใหม ในความเห็น เขาใจวา

การดําเนินการดังกลาวไมผานการตรวจรับ หรือดวยเหตุผลอ่ืนๆ 
 ๒) เม่ือมีการแจงปดถนนภายในมหาวิทยาลัย ควรใหขอมูลท่ีละเอียดพรอมกับแผนผังดวย 

 ๓) มีการปูพ้ืนดวยอิฐตัวหนอน บริเวณหนาหอพักนักศึกษา มีการปูแลวรื้อบอยๆ ซึ่งไม
ทราบเหตุผล  

 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข รับขอเสนอแนะเพ่ือแจงตอคณะกรรมการจราจรและ
ความปลอดภัยฯ ตอไป  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๔ กรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๔ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา โรงพิมพจะเปดในวันพรุงนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย
อธิการบดีเปนประธานในการเปด ใชชื่อวา Mahidol Press หนังสือเลมแรกที่จะเปดตัวในวันพรุงนี้ เปนหนังสือของอาจารยจาก
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การแบงหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี 
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๓ เม่ือ วันพุธท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได

พิจารณาการแบงหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย ๑๒ กอง ๕ ศูนย และ ๒ โครงการจัดตั้ง โดยกอง
บริหารงานทั่วไปที่งานสภาคณาจารยสังกัดอยู ไดแบงหนวยงานภายในใหมเปน ๔ งาน ดังนี้ 

 ๑. งานบริหารเอกสาร 



 ๑๐
 ๒. งานเลขานุการกิจ (งานการประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผูบริหาร งานสภาคณาจารย) 
 ๓. งานบริการกลางและยานพาหนะ 
 ๔. งานประชาสัมพันธ 
 ซึ่งแตเดิมมี ๖ งาน คือ 

 ๑. งานสารบรรณ  
 ๒. งานการประชุมและพิธีการ  
 ๓. งานประชาสัมพันธ  
 ๔. งานบริหารกลางและยานพาหนะ  
 ๕. งานเลขานุการผูบริหาร  
 ๖. งานสภาคณาจารย 
 ประธานสภาคณาจารยไดอภิปรายไมเห็นดวยกับการแบงหนวยงานภายในของกองบริหารงานทั่วไป

โดยยุบงานสภาคณาจารยไปรวมเปนงานเลขานุการกิจ เนื่องจากภารกิจของงานสภาคณาจารยแตกตางจากงานเลขานุการกิจ 
และไดเสนอตอท่ีประชุมคณบดีใหมีสํานักงานสภาคณาจารยเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนสภาคณาจารย โดยใหบุคลากรสํานักงานสภา
คณาจารยขึ้นตรงตอทานอธิการบดี อธิการบดีจึงมอบหมายให รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รอง
อธิการบดีฝายนโยบายและสารสนเทศและประธานสภาคณาจารย รวมหารือกันเพ่ือหาขอยุติ จึงเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว 

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมไมเห็นดวยกับการยุบงานสภาคณาจารย และใหรวมอยูในงานเลขานุการกิจ เนื่องจาก

ขาดความคลองตัวในการทํางาน บทบาทหนาท่ีแตกตางกัน ภารกิจของสภาคณาจารยไมไดทําหนาท่ีจัดประชุม และเปน
เลขานุการเทานั้น งานสภาคณาจารยเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารย มีภารกิจที่สําคัญมากมาย เชน 
การดําเนินการคัดเลือกอาจารยตัวอยาง อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. เปนหนวยประสานงาน และใหขอมูลขาวสารกับอาจารย
ในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังเปนหนวย
สนับสนุนการทํางานของสภาคณาจารยท้ัง ๗ ฝาย  

 ๒. ไมควรพิจารณาแบงหนวยงานโดยกําหนดจากจํานวนบุคลากร ควรพิจารณาจากบทบาทหนาท่ี 
และภารกิจ ถึงแมมีคนนอย แตทํางานมาก ในอนาคตอาจจะมีการวางแผนเพื่อเพ่ิมอัตรากําลัง 

 ๓. การใหงานสภาคณาจารยไปสังกัดงานเลขานุการกิจ ในโครงสรางของมหาวิทยาลัยจะไมมีงานสภา
คณาจารยปรากฏอยูเลย ซึ่งสะทอนถึงภาพลักษณขององคกร 

 ๔. ในสวนของเจาหนาท่ีสภาคณาจารย ตองการใหยังคงเปนงานสภาคณาจารย สังกัดกองบริหารงาน
ท่ัวไปตามเดิม เนื่องจากในกองบริหารงานทั่วไปมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล และงานธุรการอื่นๆ และมี
สวัสดิการตางๆ รองรับโดยมหาวิทยาลัยไมตองออกประกาศฯ ใหม โดยใหคงชื่องานสภาคณาจารยไวดังเดิม แตหากไมสามารถ
คงเดิมไดและตองอยูในงานเลขานุการกิจ  ขอใหระบุชื่อใหม เปน งานเลขานุการกิจและงานสภาคณาจารย แทนการระบุเปน
งานหนึ่งในวงเล็บของงานเลขานุการกิจ   

 ๕. ในสวนของสมาชิกสภาคณาจารยตองการใหงานสภาคณาจารยเปนหนวยงานอิสระเพ่ือความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 

 สรุป มติท่ีประชุมเสนอใหงานสภาคณาจารยเปนหนวยงานอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี 
และภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประธานจะไดนําเสนออธิการบดีตอไป  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 

 

 

 



 ๑๑
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. .... และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งพักงาน และการให
ออกจากงานไวกอน พ.ศ. .... 
 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ชี้แจงวา กองกฎหมายไดนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. .... และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการสั่งพักงาน และการใหออกจากงานไวกอน พ.ศ. .... เผยแพรบนเว็บไซตเพ่ือรับฟงความคิดเห็น หากสมาชิกมี
ขอเสนอแนะก็ขอใหรีบดําเนินการ 
 รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ใหความเห็นวา ในปจจุบันมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนหลักเกณฑในการปกครอง และเปนกฎหมายพื้นฐานที่บังคับใชอยู หากกฎหมายใดๆ
ท่ีออกมาขัดแยงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และลิดรอนสิทธ์ิ ก็ไมสามารถนํามาใชได 
 รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ใหความเห็นวาท่ีประชุมจะตองรีบพิจารณารางขอบังคับฯ 
ดังกลาววามีประเด็นใดบางท่ีลิดรอนสิทธ์ิ หรือขัดกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอใหชวยกัน
ใหขอเสนอแนะ และควรเสนอเปนมติของสภาคณาจารยจะดีกวาตางคนตางทําในนามสวนตัว 
 ประธานไดเสนอใหอาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ เปนประธานคณะทํางานเพ่ือพิจารณา รางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. .... และรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งพักงาน และการใหออกจากงานไวกอน พ.ศ. .... โดยมีรองศาสตราจารย วิสูตร ฟอง 
ศิริไพบูลย รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต  ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง และอาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
เปนคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะตอรางขอบังคับดังกลาว 
 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต แจงวา กองกฎหมายจะจัดสัมมนาใหความรูทาง
กฎหมาย เรื่อง จะดําเนินการอยางไร เม่ือผูบริหาร/เจาหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีแลว ถูกฟองหรือถูกดําเนินคดี ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร โดยเชิญเฉพาะผูบริหารเขารวมสัมมนาดังกลาว ซึ่งมีความเห็นวา นาจะมีตัวแทนจากสภา
คณาจารยเขาไปรวมสัมมนาดวย ประธานใหความเห็นวา ประธานจะเขารวมสัมมนา และการจัดสัมมนาดังกลาว เปนการให
ความรูเรื่องกฎหมายกับผูบริหาร และนิติกร  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที  รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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